



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร  
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕๘ รายการ

ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครจะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕๘ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ชั้น ๑ ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด ดังนี้

๑. การขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ประมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มทำการสุ้ราคา

๒. ผู้ประมูลจะต้องแสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐาน การจดทะเบียนประกอบการค้า (กรณีเป็นนิติบุคคล) หรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มี รูปถ่าย ซึ่งทางราชการได้ออกให้ (กรณีบุคคลธรรมดา) มามอบให้ไว้กับคณะกรรมการขาย ทอดตลาดก่อนเริ่มทำการขายทอดตลาด

๓. การขายทอดตลาดพัสดุนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ขายตามสภาพของทรัพย์สินและขายเฉพาะกรรมสิทธิ์เท่านั้น แต่ในเรื่องรอนสิทธิ ค่าภาษีอากรต่างๆ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครไม่รับผิดชอบผู้ประมูลมีหน้าที่ระวัง และสอบสวนเอง ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ

ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดมีเหตุสงสัยว่าผู้ใดจะสุ้ราคาไม่สุจริต หรือไม่สามารถสุ้ราคาได้ คณะกรรมการฯ อาจสอบถามผู้ซื้อเสียก่อน หรือถ้าเห็นว่าสมควรจะถอน พัสดุจากการขายทอดตลาดก็ได้

๔. การตัดสินใจขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาด พัสดุแต่ละรายการนั้น ใช้วิธีเคาะไม้

ผู้สุ้ราคาต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาด ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้สุ้ราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอยังไม่สมควร

๕. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดในราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาด ตกลงขายหรือวางมัดจำไว้ก่อนร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วน ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครจะริบเงินที่วางไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่ ต่อไป

ถ้าผู้...

ถ้าผู้ประมูลได้ไม่ชำระเงินหรือไม่วางเงินมัดจำ คณะกรรมการขายทอดตลาดจะนำพัสดุนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก ได้เงินเท่าใดเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

๖. ผู้ประมูลได้จะต้องรับพัสดุนั้นไปจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ให้เสร็จภายใน ๓ วัน นับแต่วันชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้และอาจเรียกค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อไปก็ได้

๗. ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายทอดตลาด ภาษีตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผู้ประมูลได้เป็นผู้ชำระ

๘. ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูพัสดุและสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๗๑ ๘๘๗๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายประสิทธิ์ รามสิน)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว  
จังหวัดสกลนคร

## เงื่อนไขการขายทอดตลาด

### ตามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕๘ รายการ

๑. การขายทรัพย์สินครั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครจะขายทรัพย์สินรวมตามสภาพของทรัพย์สินและเฉพาะกรรมสิทธิ์เท่านั้น แต่ในเรื่องการรอนสิทธิ ค่าภาษีอากรต่างๆ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครไม่รับรองและรับผิดชอบ ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ระวังและสอบสวนเอง ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

๒. ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ขายมีเหตุสงสัยว่าผู้ใดจะสู้ราคาโดยไม่สุจริตหรือไม่สามารถชำระราคาได้ เจ้าหน้าที่อาจสอบถามผู้ซื้อก่อน หรือถ้าเห็นสมควรจะถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดก็ได้

๓. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดในราคาที่คุณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายหรือวางมัดจำไว้ก่อนร้อยละ ๓๐ ของราคาซื้อ และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครจะริบเงินที่วางไว้แล้วจะขายทอดตลาดต่อไป

๔. เมื่อขายทอดตลาดโดยกรรมการผู้ขายได้เคาะไม้ตกลงราคาแล้ว ถ้าผู้ซื้อไม่ชำระเงินหรือไม่วางเงินมัดจำตามข้อสัญญา คณะกรรมการจะนำเอาพัสดุนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดครั้งก่อนผู้ซื้อเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ยังขาดนั้นให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

๕. ค่าธรรมเนียมภาษีตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

โดยประกาศฉบับนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครถือว่าผู้เข้าสู่อำนาจการปกครองได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว

-----

บัญชีรายการครุภัณฑ์ขายทอดตลาด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ท้ายประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	คุณสมบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๓ ลื่นชัก	อลูมิเนียม	๑ หลัง	
๒	เก้าอี้ประชุม	ชนิดหุ้มหนัง	๖ ตัว	
๓	โต๊ะทำงาน ขนาด ๖๑x๙๓ ซม.	อลูมิเนียมพร้อมกระจก	๑ ตัว	
๔	โต๊ะทำงาน ขนาด ๘๐x๑๕๐ ซม.	ไม้ปาติเกิล ชนิดน็อคดาวน์	๗ ตัว	
๕	โต๊ะทำงาน ขนาด ๘๐x๑๘๐ ซม.	ไม้ปาติเกิล ชนิดน็อคดาวน์	๔ ตัว	
๖	โต๊ะทำงาน ขนาด ๙๐x๒๐๐ ซม.	ไม้ปาติเกิล ชนิดน็อคดาวน์	๓ ตัว	
๗	ตู้เอกสาร ขนาด ๔๐x๑๒๐ ซม.	ไม้ปาติเกิล ชนิดน็อคดาวน์	๓ ตัว	
๘	ตู้ลิ้นชัก ขนาด ๔๐x๖๐ ซม.	ไม้ปาติเกิล ชนิดน็อคดาวน์	๔ ตัว	
๙	ตู้ลิ้นชัก ขนาด ๘๐x๖๐	ไม้ปาติเกิล ชนิดน็อคดาวน์	๓ ตัว	
๑๐	แผงกันสำเร็จรูป	ชนิดมีพรมเป็นส่วนประกอบ	๑ ชุด	
๑๑	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด	อลูมิเนียม ล้อเลื่อน	๑ ตัว	
๑๒	เครื่องรับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	ยี่ห้อ พานาโซนิค	๓ เครื่อง	
๑๓	เครื่องบันทึกเสียงและถอดแถบ	ยี่ห้อ Dictaphone รุ่น ๒๗๕๐-๔	๖ เครื่อง	
๑๔	เครื่องบันทึกเสียงและถอดแถบ	ยี่ห้อ Grundig รุ่น Digta ๔๒๐	๒ เครื่อง	
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	ยี่ห้อ HP Compaq ๖๕๑๐b	๒ เครื่อง	
๑๖	เครื่องพิมพ์	ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet ๑๐๒๒	๑ เครื่อง	
๑๗	เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อ Syndome ICON-๘๐๐	๔ เครื่อง	
๑๘	เครื่องสำรองไฟ	ขนาด ๑๐๕๐ VA	๑ เครื่อง	
๑๙	ชุดเครื่องขยายเสียง	ขนาด ๒๕๐ วัตต์	๑ ชุด	
๒๐	เครื่องฉายภาพทึบแสง	Braun Paxiscope XL (๑๑๐V)	๑ เครื่อง	
๒๑	เครื่องทำน้ำอุ่น	ยี่ห้อ Panasonic รุ่น DH-๓DL๓	๑ เครื่อง	
๒๒	เตาแก๊ส	ยี่ห้อ Lucky Flame รุ่น AT-๑๐๒SI	๑ ชุด	
๒๓	กล้องวงจรปิด	ระบบ CCTV	๑ ชุด	